

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่อาจสำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ หากปราศจากความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา เอกบุตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับความกรุณาให้คำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเขียนเนื้อหาและบทวิเคราะห์ ตลอดจนไป

กระทั่งกรอบระยะเวลาในการเสนอความคืบหน้าของงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้แก่ผู้เขียนได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งท่านอาจารย์ยังได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้เขียนอีกด้วย ผู้เขียนมีความซาบซึ้งใจและสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นดังอาจารย์ที่เติมเต็มลูกศิษย์ ที่ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ความคิด ให้ชีวิต ให้กำลังใจ และให้อภัย จึงขอกราบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานโดยมีรองศาสตราจารย์ อาจารย์ มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ และดร.นิสิต อินทมาโน เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนทำให้ตกผลึกทางความคิดและนำมาซึ่งความสำเร็จของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน อันที่ผู้เขียนมิได้เอ่ยนาม ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในทางวิชาการแก่ผู้เขียน รวมทั้งได้แต่งตั้งมาให้ผู้เขียนได้ใช้ค้นคว้า อ้างอิง จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้

ผู้เขียนขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้เขียนทุกท่านที่ได้คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจให้ผู้เขียนมาตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ เบิร์ด ปิง พิชญ์ เตล สา แป้น กิฟ อ่องและที่ยังไม่ได้เอ่ยนามอีกมากมาย พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กรมพลศึกษา พี่แก่ง พี่สุ พี่อ้อย พี่ ๆ น้อง ๆ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พี่ปอ ปาน น้องมิ่ง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พี่นึ่ง พี่แทน โหม เมย์ มิ่ง รวมทั้งพี่ ๆ เพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่สาขากฎหมายธุรกิจ รุ่น 8 ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (พี่ไต้) นายสันติภาพ ไตรพรหม และ (พี่เอ สุดหล่อคนหน้ามน) นายเอกรัฐ ยิ้มเจริญ พี่ผู้คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยความเต็มใจและความปรารถนาดียิ่งเสมอมา และรวมถึงบุคคลที่ยังไม่ได้เอ่ยนามอีกมากมาย

สุดท้ายผู้เขียนขอกราบพระคุณบุคคลสำคัญที่ทำให้ทำมีสิ่งเหล่านี้ คือคุณพ่อ ไพศาล วัฒนคุณ แม่วัลย์ภรณ์ วัฒนคุณ และนางสาวภัทรศิริ วัฒนคุณ รวมทั้งญาติพี่น้องตระกูลวัฒนคุณ และตระกูลมุสิกปักษ์ ที่ท่านช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษาค้นคว้าผู้เขียนในการดำเนินชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์มาถึงปัจจุบัน ในด้านความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัย เป็นที่สุดของกำลังใจซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีแต่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา เอกบุตร รวมทั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน รวมทั้งกราบเป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา คณาจารย์และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ความเมตตาแก่ผู้เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาดแต่เพียงผู้เดียว

พิพัฒพงศ์ วัฒนคุณ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2561